





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

26 กุมภาพันธ์ 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 นโยบาย	
<p>บริการทันตกรรมเคลื่อนที่กลุ่มผู้ต้องขัง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, thecoverage, hfocus, thaigov, Chiangmainews)</p> <p>- พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 และคกก.บริหารมูลนิธิตหารัฐที่สนับสนุนสุข พร้อมด้วย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. นายกุเฮง ยาวออะฮัน เลขานุการ รว.ยธ. นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. และนายชุตติเดช มีจันทร์ ผวจ.แพร่ ร่วมเปิดโครงการ "บริการทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับผู้ต้องขัง ภายใต้นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว" ที่เรือนจำ จ.แพร่ เพื่อจัดบริการด้านทันตกรรมให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ และในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 4 จังหวัดน่าน โดย รว.สธ. กล่าวว่า โครงการครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี พร้อมเตรียมขยายผลการให้บริการไปยังเรือนจำทัณฑสถาน สถานพินิจเด็กและเยาวชนทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง</p>	-
<p>โครงการพาหมอไปหาประชาชน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, hfocus, prd., thailandplus, thaigov)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. เป็นประธานเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ จ.พัทลุง พร้อมกล่าวว่า จ.พัทลุง มีการจัดบริการหน่วยแพทย์เฉพาะทางและจิตอาสาในพื้นที่ห่างไกล คัดกรองความเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ตาม Minimum Service Package 7 คลินิก และจัดคลินิกอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก 13 คลินิก รวม 20 คลินิก ตั้งเป้าผู้มารับบริการ 4,494 คน รวมทั้งมีนิตยภัตรการให้ความรู้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการอีกด้วย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, prd)</p> <p>- พระราชสิทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดตุม เจ้าคณะอำเภอฝักไถ่ นายวิชาญ มินชัยนันท์ ที่ปรึกษา รว.สธ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ รพ.ฝักไถ่ อ.ฝักไถ่ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาหน่วยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการให้กับประชาชน กลุ่มเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหา โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล มีประชาชนเข้ารับบริการกว่า 1,300 คน</p>	-
<p>รพ.ดำเนินสะดวก จัด Care D+ Team</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์บ้านเมือง</p> <p>- นพ.สันติ สุขหวาน ผอ.รพ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี จัด "โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานทีมเชื่อมประสานใจ (Care D+ Team) ขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วย ญาติ และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศการทำงานที่ดีในการปฏิบัติงานระหว่างผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการ และบุคลากรสาธารณสุข โดยคณะผู้บริหาร รพ. พร้อมด้วย คกก.เชื่อมประสานใจ (Care D+ Team) ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 38 คน ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้รับบริการทั่วไป</p>	-
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>เปิดอาคารศูนย์หัวใจและหลอดเลือด รพ.พัทลุงหลังใหม่</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ prd.</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์หัวใจและหลอดเลือด รพ.พัทลุงหลังใหม่ พร้อมกล่าวว่า ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือและความสำเร็จระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชน โดย รพ.พัทลุง ร่วมกับ บ.ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ในการสร้างและพัฒนาสถานที่รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสูงให้ ทำให้ประชาชน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สามารถกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น ยืนยันว่า ในฐานะ รมว.สธ. จะมุ่งมั่นสนับสนุนและผลักดันให้มีการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่องในทุกด้านอย่างเต็มที่ เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม</p>	
<p>ตำรายาแพทย์แผนไทย</p> <p>ลื่อนำเสนอ (เพิ่มเติม) : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ในพระไตรปิฎกมีการบันทึกจารึกเรื่องการเยียวยา การบำบัดรักษาความเจ็บป่วย การดูแลสุขภาพ การกินอาหาร และการใช้สมุนไพรของพระภิกษุสงฆ์ พบมีการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคกว่า 300 ชนิด โดยกรมฯ ร่วมกับเครือข่าย ได้สำรวจพบตำรับ ตำรายา ในสถานที่สำคัญ และมีรายการตำรับยาแผนไทยได้รับการประกาศคุ้มครองเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติไปแล้ว 51,880 ตำรับ 850 ตำรา 536 แผนศิลาจารึก</p> <p>- ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผอ.กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า พบตำรายาใหม่เรียกว่า ตำราสรรพคุณยาของวัดสามแก้ว จ.ชุมพร มีอายุกว่า 100 ปี รวมทั้งตำราฤกษ์ตัดตน วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นต้น ล่าสุด กรมได้ประสานความร่วมมือและเร่งรัดค้นหาสืบเสาะสำรวจตำรับ ตำรา ทั้งในหอสมุดส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค กว่า 12 แห่ง ซึ่งปรากฏตามวัดวาอารามอีกจำนวนมาก และประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่กำกับดูแลวัดทั่วประเทศ ช่วยประสานสำรวจรวบรวมตำรับ ตำรา ที่สำคัญต่อภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอีกด้วย</p>	-
<p>โรคโควิด 19</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหาสาระน่ารู้</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า JN .1 กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์โอมิครอน ขณะนี้พบมากที่สุดร้อยละ 65.5 ระบาดในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปลายปี 2566 จนถึงปัจจุบัน ผู้ติดเชื้อมีอาการคล้ายหวัด คือ ไข้สูง มีน้ำมูก ไอมีเสมหะ ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะ สูญเสียการรับรสชาติและกลิ่น แต่ยังไม่พบความรุนแรงเพิ่มขึ้นจากสายพันธุ์เดิม ลักษณะพิเศษสายพันธุ์นี้คือการหลบภูมิคุ้มกัน ติดง่ายขึ้น แพร่กระจายเร็วขึ้น มีโอกาสเป็นซ้ำได้อีก และเชื่อว่าอาจจะไม่ได้หยุดที่ปอด ดังนั้นยังต้องเฝ้าระวังต่อไป ถึงจะผ่านมาหลายปี แต่ประมาทไม่ได้</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ มโนสุทธิ นพ.ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เผยโรคโควิด 19 เป็นโรคอุบัติใหม่ในช่วงปี 2562 แต่ปัจจุบันกลายเป็นโรคประจำถิ่น อนาคตหากมีการกลายพันธุ์จนเกิดความรุนแรงและระบาดใหม่อีกก็จะกลายเป็นโรคอุบัติซ้ำ โดยกรมควบคุมโรค มีเครือข่ายเฝ้าระวังโรคทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมี คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดนโยบาย แนวทางต่าง ๆ และยังมี คกก.ด้านวิชาการทำงานสนับสนุนด้วย นอกจากนี้ ยังมีโรคอุบัติซ้ำที่ต้องเฝ้าระวังคือ โรคคอตีบ ไอกรน ไข้ปวดข้อยุงลาย ไข้ฉี่หนู ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และฝีดาษวานร ดังนั้น ประเทศไทยจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์ ประมาทไม่ได้</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์</p> <p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์รายสัปดาห์ 18 – 24 ก.พ. 67 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รักษาใน รพ. 487 ราย เฉลี่ยวันละ 70 ราย มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 3 ราย มีผู้ป่วยปอดอักเสบ 288 ราย และผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ 111 ราย</p>	-
<p>แนะป้องกันตนเองจากฝุ่น PM2.5</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ thejournalistclub</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน และปีนี้มีความร้อนอบอวลมีสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา อาจทำให้เกิดไฟไหม้ป่าในหลายพื้นที่ ล่าสุด เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติภูแลนคา อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน จ.ชัยภูมิ เปลวไฟลุกลาม มีควันไฟฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวมีฝุ่น PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน แนะนำประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ต้องมีการเฝ้าระวังทางสุขภาพอย่างใกล้ชิด</p>	-
<p>เตือนโรคอุจจาระร่วงช่วงหน้าร้อน</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, INN, TNN)</p> <p>- นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา เผยว่า สภาพอากาศร้อนจัดในช่วงนี้อาจทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย มีเชื้อโรคปนเปื้อน โดยเฉพาะอาหารที่ปรุงไว้ล่วงหน้าเป็นเวลานานและปริมาณมาก เมื่อรับประทานเข้าไปเสี่ยงโรคอุจจาระร่วง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อาหารเป็นพิษ ซึ่งผู้ป่วยสามารถจะแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นผ่านทางอุจจาระและอาเจียนได้ ดังนั้น ขอให้ ปชช. รับประทานอาหารโดยยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”</p>	
<p>ให้สิทธิ์คนอยากมีลูกเข้าถึงเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ สื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์</p> <p>- แสดงความเห็นกรณี สธ. เดินหน้ามีลูกวาระแห่งชาติ เล็งให้สิทธิ์คนอยากมีบุตร แต่มีไม่ได้ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ โดยจะให้สิทธิ์รายละ 1 ครั้ง นำร่องก่อน 1,000 ราย คาดใช้งบประมาณ 400-500 ล้านบาท ถือว่าท่านรัฐมนตรีชลงานมี Vision มากในเรื่องปัญหาการเกิดน้อยในบ้านเรา และพยายามหาทางแก้ปัญหา ผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ เพราะเรื่องนี้จะไม่ใช่แค่จำนวนประชากรลดลงเท่านั้น แต่จะมีปัญหาด้านอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย ที่สำคัญ คือ การเก็บภาษี เรื่องงบประมาณ ซึ่งเราจะต้องมีการเฉลี่ยคุณธรรมมากขึ้น แต่ในอนาคตกลับมีคนทำงานเสียภาษีน้อยลง</p>	-
<p>เชื่อมโยงหลักสูตรแพทย์แผนไทยโกอินเตอร์ สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า)</p> <p>- พณิษฐ์ จ.สระแก้ว และสสจ.สระแก้ว ลงนาม MOU เชื่อมโยงหลักสูตรแพทย์แผนไทยและสมุนไพรของ จ.สระแก้ว สู่ประเทศเยอรมนี เพื่อนำผู้สนใจมาฝึกอบรมแพทย์แผนไทยที่รพ.แพทย์แผนไทยวัฒนานคร เพื่อประยุกต์หลักสูตรนวดสัปปายะ 240 ชั่วโมง ใช้อับรุกรกิจสปาที่เยอรมนี</p>	-
<p>เตือนภัยแมงกระพุนไฟเรื้อรังโปรตุเกส สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจ Drama-addict แซร์โพสต์ มีคนพบแมงกระพุนไฟเรื้อรังโปรตุเกส ที่ จ.สงขลา ในทะเลหลายแห่ง รวมถึงจ.ระยอง มีพิษรุนแรง มีผู้แสดงความเห็นขอให้ จนท.ที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ที่ถูกต้องกับ ปชช.ในพื้นที่และนักท่องเที่ยว พร้อมยกตัวอย่างในต่างประเทศบังคับมีป้ายประกาศปักเตือนนักท่องเที่ยวด้วย</p>	-